

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN GIAO THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand.

Sáng ngày 8/9, tại thành phố Auckland (New Zealand), UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức hội nghị xúc tiến giao thương, đầu tư vào tỉnh Thái Bình với sự tham gia của gần 80 đại biểu đại diện cho các tổ chức và doanh nghiệp New Zealand. Dự hội nghị về phía Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand có ông Nguyễn Văn Trung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thông tin: Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, nằm ở phía Đông Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí gần thành phố Hà Nội, tiếp giáp với Hải Phòng; được kết nối hệ thống sân bay, cảng biển tại Hải Phòng bằng các hệ thống giao thông đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Thái Bình có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với 10 khu công nghiệp (trong đó có 2 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Thái Bình) và 49 cụm công nghiệp có tổng

diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Không chỉ có vị trí thuận lợi, kết nối giao thông đồng bộ, quỹ đất lớn, Thái Bình còn có nguồn nhân lực dồi dào với dân số khoảng 2 triệu người, trong đó trên 1 triệu người đang trong độ tuổi lao động, số lao động đã qua đào tạo khoảng 643.000 người, đây là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đứng top đầu của cả nước. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thái Bình tăng 9,52%; thu hút vốn FDI đạt 660 triệu USD, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 2.460 triệu USD, tăng 14,8%, kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh đạt gần 2.210 triệu USD, tăng 26,6% so với năm 2021. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm may mặc, da giày, sản phẩm từ nhựa, sản phẩm kim loại, sản phẩm gỗ...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp New Zealand đã thảo luận, trao đổi làm rõ thêm các nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thúc đẩy giao thương và đầu tư song phương giữa tỉnh Thái Bình với các đối tác New Zealand.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Hội nghị xúc tiến giao thương, đầu tư vào Thái Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh, thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp New Zealand đối với môi trường hợp tác, đầu tư, kinh doanh của tỉnh Thái Bình trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn sớm được đón các đối tác, doanh nghiệp New Zealand đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Thái Bình; đồng thời, cam kết tỉnh sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án tại Thái Bình. Đồng chí bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác New Zealand nói riêng ngày càng phát triển.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand phối hợp tổ chức.

MINH HƯƠNG

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tư liệu do các đồng chí báo cáo viên cung cấp tại hội nghị tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được trong năm học 2022 - 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024. Trong đó, nhấn mạnh chủ đề năm học 2023 - 2024: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục" phù hợp với bối cảnh thực tiễn hiện nay, thể hiện quyết tâm của ngành

trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là vấn đề quan trọng hàng đầu, giúp các em hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp, trở thành công dân có ích cho xã hội. Tuyên truyền sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục; những tấm gương tiêu biểu trong dạy và học, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Tiếp tục tuyên truyền khẳng định: Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng

hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Tập trung tuyên truyền quyết tâm, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội; làm nổi bật những nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023; các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các sự kiện quốc tế quan trọng.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTT Hưng Hà)

HƯNG HÀ 210 cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở được bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác hội

Sáng ngày 8/9, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho 210 cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở.

Trong 1/2 ngày, các đại biểu được thông tin thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua; hướng dẫn

thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 491/QĐ-CCB của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và một số nội dung trong Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng

cao kiến thức và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ hội, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hội ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.

BÌNH VĂN
(Công an tỉnh)

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án đường Ngô Quyền (thành phố Thái Bình) và tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Sau thời gian vướng mắc tồn tại kéo dài, nút thắt tại đường Ngô Quyền đã GPMB xong; đang triển khai thi công các hạng mục nền đường, cống thoát nước, hoàn thiện kè mái sông 3/2. Kiểm tra trực tiếp tại công trường thi công dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành phố Thái Bình đã nỗ lực trong công tác GPMB tại nút thắt giao thông này. Đồng chí đề nghị thành phố chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành dự án trong tháng 9/2023, qua đó đẩy nhanh đầu nối với đường Lý Thường Kiệt, bảo đảm cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Trong quá trình thi công, cần chú ý công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm chất lượng công trình; tạo kiến trúc mặt tiền và mỹ quan đô thị của thành phố và sớm có phương án hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè trên tuyến... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với thành phố Thái Bình khẩn trương rà soát, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục về thuế thu nhập doanh nghiệp tại vị trí đất thu hồi, GPMB.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ GPMB để án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý. Giai đoạn 1 của để án có diện tích GPMB 25ha. Hiện thành phố đã niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

đối với 9 doanh nghiệp, trong đó 5 doanh nghiệp có đơn tự nguyện di chuyển. Trong giai đoạn 1 của để án có 61 gia đình phải thực hiện thu hồi đất. Qua tuyên truyền, hầu hết người dân đồng thuận với để án. 51/61 hộ đã nộp hồ sơ, giấy tờ liên quan, trong đó 28/61 hộ có đơn đề nghị thu hồi đất trước thời hạn và thành phố đã hoàn thành kiểm đếm tài sản của 28 hộ, đang tiến hành xác minh nguồn gốc sử dụng đất của các hộ còn lại. Thành phố đã triển khai để các hộ đăng ký vị trí lô đất tái định cư, đất ở mới từ ngày 10/8/2023, đã có 51/61 hộ đăng ký vị trí lô đất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới thăm một số hộ dân thuộc diện phải GPMB để thực hiện để án, trong đó có gia đình bà Phạm Thị Du ở phường Lê Hồng Phong. Chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà Du cho biết trước đây là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, đến nay gia đình bà đã ở đây được 50 năm trên diện tích 125m². Khi thành phố có chủ trương GPMB để thực hiện để án, bà và các thành viên trong gia đình hoàn toàn đồng thuận, ủng hộ và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho địa phương. Cùng với gia đình bà Du,

các hộ dân ở đây cũng đồng thuận rất cao với để án, mong muốn để án sớm triển khai cũng như sớm được bố trí đất tái định cư.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ, ý kiến, kiến nghị của một số hộ dân thuộc diện phải GPMB, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn bà con đã đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng để triển khai để án, góp phần xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt hơn đời sống của nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của để án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố phối hợp với các sở, ngành chức năng thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi đất, hỗ trợ đến bù GPMB theo đúng quy định của pháp luật; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, GPMB; bố trí khu tái định cư cho người dân trong diện GPMB trên tinh thần bảo đảm chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở cũ; tập trung triển khai các công việc bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra.

NGUYỄN THỜI

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

huấn luyện và tham gia thực hành thực binh; đồng thời, tổ chức huấn luyện, luyện tập cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tình ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị diễn tập của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Cuộc diễn tập lần này

có quy mô lớn, nhiều lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật tham gia, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, công tác phối hợp giữa các ngành theo nhiệm vụ được phân công để cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo các lực lượng củng cố, hoàn thiện thiết bị sơ chỉ huy diễn tập, công sự, trận địa, thiết bị thao trường và khu vực tham quan diễn tập của các đại biểu. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và thực hành tham gia diễn tập theo đúng ý định của Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu. Phối hợp, hiệp đồng với

lực lượng công an, biên phòng và các lực lượng khác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khu vực diễn tập, nhất là thời điểm tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình luyện tập, thực hành diễn tập. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành tham gia diễn tập đạt hiệu quả thiết thực.

KIẾN XƯƠNG

Tiếp tục phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho lúa mùa

Hiện nay, lúa mùa của huyện Kiến Xương đã trở bông được 15 - 20% diện tích. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thích hợp cho sâu bệnh phát sinh, gây hại như: rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm mốc vùi khuẩn, sâu đục thân... Đặc biệt, sâu cuốn lá nhỏ trường thành ra rộ từ ngày 3 - 7/9, trung bình ở những chân ruộng trà muộn, xanh non, ruộng có nhiều bao cuốn cũ, mật độ 3 - 5 con/m², cao 7 - 10 con/m², cao biệt 10 - 20 con/m².

Sâu non rộ từ ngày 10 - 15/9, đây là lứa sâu có mật độ cao và gây hại nghiêm trọng bộ lá đồng trên những chân ruộng trở muộn nếu phòng, trừ không tốt sẽ làm giảm năng suất.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương đề nghị các HTX thông báo cho nông dân tiếp tục phun phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 10 - 13/9 trên những diện tích lúa trở sau ngày 15/9, những chân

ruộng xanh non, những ruộng có nhiều bao cuốn cũ. HTX kết hợp với cán bộ kỹ thuật kiểm tra khảo sát vùng những diện tích cần phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm và phun trừ rầy các loại nếu mật độ từ 800 con/m² trở lên. Các HTX điều tiết nước hợp lý, không để ruộng bị khô hạn làm ảnh hưởng đến quá trình trở bông, đồng thời đốn đốc bà con vệ sinh đồng ruộng, cắt bỏ lúa cũ, đánh bắt chuột bảo vệ lúa mùa.

THU THỦY

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 2 - 8/9

Việt Nam: Ghi nhận gần 220 ca mắc Covid-19 từ ngày 2 - 8/9
Từ ngày 2 - 8/9, cả nước ghi nhận gần 220 ca mắc Covid-19, giảm so với tuần trước, trong đó ngày có số ca mắc cao nhất là 63 ca, thấp nhất là 12 ca.
Ngày 8/9, cả nước có 2 bệnh nhân nặng phải thở oxy; 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266,5 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Thái Bình: Ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 từ ngày 31/8 - 8/9
Từ ngày 31/8 - 8/9, Thái Bình ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới, tăng 1 ca so với tuần trước. Hiện có 1 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại cơ sở y tế.
Tính đến ngày 8/9, số mũi vắc-xin phòng Covid-19 đã tiêm trên địa bàn tỉnh vẫn là hơn 4,365 triệu mũi.

HOÀNG LANH